



## Insurance Update

### การนำเบี้ยประกันภัยสุขภาพไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สมาคมประกันวินาศภัยไทยได้นำเสนอมาตรการส่งเสริมให้นำเบี้ยประกันภัยสุขภาพสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไปยังคณะกรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สถาปนาปฏิรูปแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่ดี และเพื่อแบ่งเบาภาระของหน่วยงานรัฐบาลในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบในมาตรการเรื่องดังกล่าว ดังนั้นสมาคมฯ ได้นำส่งข้อเสนอการนำเบี้ยประกันภัยสุขภาพไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ต่อสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ซึ่งที่ประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นด้วยในหลักการที่จะให้นำเบี้ยประกันภัยสุขภาพไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท ซึ่งในเรื่องนี้ได้มีการนำเสนอต่อที่ประชุมไปยังคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการประกันสุขภาพ โดยยกเว้นเงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทประกันชีวิต หรือบริษัทประกันวินาศภัยที่ประกอบกิจการในราชอาณาจักร สำหรับการประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้บุคคลธรรมดา โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวเมื่อนำมารวมกับค่าลดหย่อนในการทำประกันชีวิต และการฝากเงินที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จะต้องมียกเว้นเงินไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับผู้ที่ซื้อประกันภัยสุขภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ในส่วนของกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัยที่สามารถนำเบี้ยประกันภัยมาลดหย่อนภาษีได้ ประกอบด้วย

1. กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ (ไม่รวมเบี้ยประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต)
2. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุทุกประเภท (เฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล)
3. กรมธรรม์ประกันภัยโรคร้ายแรง
4. กรมธรรม์ประกันภัยการดูแลระยะยาว (Long Term Care)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวภัทรพร น้าเงิน โทรศัพท์ 0 2256 6032-8 ต่อ 522

### พิธีมอบวุฒิบัตรและรางวัลโครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์ รุ่นที่ 1

ตามที่คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบอุบัติเหตุให้กับเจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ของบริษัทประกันภัยต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 7 ปี แล้วนั้น ในครั้งนี้เพื่อเป็นการต่อยอด และพัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ ความเข้าใจให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมโครงการหลักสูตรการตรวจสอบอุบัติเหตุมากขึ้น จึงได้ดำเนินการจัด “โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์” ขึ้นเพื่อเป็นอีก 1 โครงการในการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหมทดแทนรถยนต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมถึงเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยจัดอบรมระหว่างวันอังคารที่ 12 กันยายน ถึง วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 รวมระยะเวลา 39 ชั่วโมง ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการอบรมทั้งสิ้น 88 คน จากบริษัทสมาชิก 41 บริษัท จำนวน 84 คน และจากบริษัทสำรวจภัย 2 บริษัท จำนวน 4 คน

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดจัดพิธีมอบวุฒิบัตร และรางวัลโครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์ รุ่นที่ 1 ขึ้น ในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00–12.00 น. ณ โรงแรม ดิเอมเมอร์อัลด์ กรุงเทพฯ

### การจัดทำรายชื่อนามเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย ประจำปี 2560-62

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้มีการจัดทำรายชื่อนามเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย ต่างๆ ได้แก่ การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ การประกันภัยทรัพย์สิน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทประกันภัย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับบริษัทประกันภัยในการติดต่อประสานงานระหว่างบริษัทประกันภัยให้เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว โดยท่านสามารถดาวน์โหลดรายชื่อนามเจ้าหน้าที่ฯ ดังกล่าว ได้ที่ [https://www.tgia.org/name/index-TH\\_9](https://www.tgia.org/name/index-TH_9)

ทั้งนี้หากบริษัทท่านมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านใดๆ ท่านสามารถแจ้งกลับมายัง สมาคมประกันวินาศภัยไทยที่ E-mail: [rossarin@tgia.org](mailto:rossarin@tgia.org) เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวสรสริน ตั้งสิริมรดก โทรศัพท์ 0 2256 6032-8 ต่อ 517

**ซื้อ (กรมธรรม์) ประกันสุขภาพ นำเบี้ยประกันมาลดหย่อนภาษีได้**

ผู้ที่ซื้อประกันสุขภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป สามารถนำเบี้ยประกันมาหักลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดถึง 15,000 บาท (วงเงินค่าลดหย่อนเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิต ไม่เกิน 100,000 บาท)

**กรมธรรม์ประกันภัยที่สามารถนำ เบี้ยประกันภัย มาหักลดหย่อนภาษีได้**

1. กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ (ไม่รวมเบี้ยประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต)
2. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ ทุกประเภท (เฉพาะเบี้ยประกันภัยที่คุ้มครองการรักษาพยาบาล)
3. กรมธรรม์ประกันภัยโรคร้ายแรง
4. กรมธรรม์ประกันภัยการดูแลระยะยาว (Long Term Care)

วินาศภัย ussini จำกัด  
ตัวแทน ประกันภัย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย  
The General Insurance Association of Thailand  
โทร. 0 2256 6032-8  
www.tgia.org

## Insurance Update

### ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ...) พ.ศ.....

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย (คปภ.) ได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่...) พ.ศ. ...ขึ้น โดยแก้ไขปรับปรุงในส่วนของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และผู้ประเมินวินาศภัย รวมทั้งได้เพิ่มเติมบทบัญญัติในส่วนของ การฉ้อฉลประกันภัยขึ้น ซึ่งเรื่องนี้ทางสำนักงาน คปภ.ได้ทำการเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นต่อภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่องตลอดมา จนล่าสุดจะได้มีการจัด โครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่..) พ.ศ... และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ..." ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ ดังนั้น ท่านสามารถแจ้งความคิดเห็นต่อร่างดังกล่าวได้โดยตรงที่สำนักงาน คปภ. หรือ สมาคมประกันวินาศภัยไทย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางพัชรินทร์ พิเศษพิงกุลวัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 0 2256 6032-8 ต่อ 613

## Insurance Product

### ใบรับรองการประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม (กรณีชำระเบี้ยประกันภัยรายปี) และ ใบรับรองการประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัย สุขภาพกลุ่ม แบบอัตโนมัติ (File and Use)

คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ได้จัดทำใบรับรองการประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม (กรณีชำระเบี้ยประกันภัย รายปี) และ ใบรับรองการประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพกลุ่ม แบบอัตโนมัติ (File and Use) เพื่อรองรับกับประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ.2552 ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2552 และเพื่อให้บริษัทสมาชิกได้ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมใบคำขอรับความเห็นชอบจากบริษัทสมาชิกเพื่อยื่นขออนุมัติต่อนายทะเบียนต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่นางสาวศิริพร บุญยรัตน์มงคล โทรศัพท์หมายเลข 0 2256 6032-8 ต่อ 512

## Event & Activities

วัน/เดือน/ปี	คณะกรรมการ/ชมรม	หัวข้อ	สถานที่/เวลา
วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560	คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์	ประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ ชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 และทำความเข้าใจเรื่องการตีความตาม กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์” ครั้งที่ 2 (ภาคใต้)	โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จังหวัดสงขลา
วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560	ชมรมไอทีประกันภัย	การฝึกอบรมการป้องกันทางไซเบอร์ ด้วยระบบจำลองยุทธทางไซเบอร์	ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560	คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ ร่วมกับ ชมรมนักกฎหมายยานยนต์ ประกันภัย	สัมมนา เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย ครั้งที่ 1”	โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560	ชมรมสินไหมยานยนต์	สัมมนา เรื่อง “การป้องกันและปราบปรามการ โจรกรรมรถและการฉ้อฉลประกันภัย”	โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560	ชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยงของ บริษัทประกันภัย	สัมมนาเรื่อง “Own Risk and Solvency Assessment (ORSA)	โรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560	คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์	พิธีมอบวุฒิบัตรและรางวัลโครงการอบรมหลักสูตร การจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์ รุ่นที่ 1	โรงแรม ดิเอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560	คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ	สัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมของ บริษัทประกันวินาศภัยกับ CG Code ใหม่”	โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560	ชมรมไอทีประกันภัย	การแข่งขันการป้องกันทางไซเบอร์ ด้วยระบบ จำลองยุทธทางไซเบอร์	ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560	ชมรมไอทีประกันภัย	สัมมนา เรื่อง เรื่อง “GEIT and Cybersecurity for Insurance Industry”	ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย